

## Về công tác đào tạo sau Đại học của Viện Xã hội học

Vừa qua, Thủ trưởng cơ sở Đào tạo sau Đại học Viện Xã hội học thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia đã tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm về công tác đào tạo sau đại học của cơ sở tính từ ngày Viện Xã hội học được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học đối với chuyên ngành Xã hội học (12/1994: Đào tạo Cao học, 4/1995: Đào tạo Nghiên cứu sinh).

Qua hai năm phấn đấu, những thành tựu bước đầu trong công tác đào tạo sau Đại học của Viện Xã hội học thật đáng khích lệ: Viện đã tổ chức cho ba nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Phó tiến sĩ khoa học chuyên ngành đều đạt kết quả. Viện đã tuyển chọn được hai nghiên cứu sinh chính quy theo hệ đào tạo tiến sĩ. Trong kỳ thi tuyển 1997, số nghiên cứu sinh được tuyển chọn sẽ không dừng lại ở con số đó. Hiện nay, hồ sơ thi tuyển của 9 thí sinh dự tuyển đã và đang được hoàn tất. Viện sẽ trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo để cấp trên có quyết định công nhận...

Trên bình diện hoạt động đào tạo thường xuyên: khóa 1 Cao học chuyên ngành Xã hội học với 17 học viên về cơ bản đã hoàn tất chương trình đào tạo bắt buộc. Trước mắt, khóa 1 Cao học đã trả thi xong đối với hơn 20 học phần. Trong quá trình đào tạo của Cao học khóa 1 (cũng như khóa 2 Cao học sau này), Phòng Đào tạo sau Đại học với sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ sở, đã tổ chức cho các học viên được nghe bổ trợ hàng chục bài giảng chuyên đề, các Semina khoa học hữu ích, nhiều hoạt động ngoại khóa,

điền dã lý thú, v.v... góp phần tăng cường năng lực dạy và học cũng như trình độ nghiên cứu ứng dụng các vấn đề lý thuyết vào thực tiễn.

Khoá 2 Cao học với 14 học viên, được thừa hưởng các bài học kinh nghiệm của đào tạo sau đại học đối với khóa trước đến nay đã triển khai được gần 50% thời lượng các bài giảng cũng như các hoạt động đào tạo, khoa học hỗ trợ khác.

Trong quá trình thực hành nhiệm vụ đào tạo sau đại học, Viện đã từng công bố rõ quan điểm chỉ đạo coi trọng chất lượng đào tạo và trên thực tế đã cố gắng duy trì nghiêm kỷ cương học tập và đào tạo theo đúng tinh thần Quy chế đào tạo sau đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Nhiều cán bộ khoa học đầu ngành, giảng viên kiêm chức của cơ sở đào tạo đã cố gắng gắn hoạt động nghiên cứu khoa học với công tác giảng dạy, vừa tự nâng cao năng lực nghiên cứu của cá nhân và đơn vị mình quản lý, vừa trực tiếp gợi ý, giúp đỡ các học viên Cao học cũng như các nghiên cứu sinh nâng cao dần trình độ trên lĩnh vực học thuật. Cơ sở đào tạo đã đặc biệt khuyến khích năng lực tự nghiên cứu, tự học và vai trò tự quản của đội ngũ nghiên cứu sinh và học viên Cao học. Có thể xem đội ngũ những cán bộ, học viên này là một nét mới trong hoạt động đào tạo của Viện Xã hội học. Thông qua các Semina khoa học do các nhóm này triển khai dưới sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ sở đào tạo, hoạt động đào tạo đã tạo ra được không khí tự học tập, tự nghiên cứu và có sự phối hợp với hoạt động khoa học, hoạt động thông tin - tư liệu - thư viện của cơ sở.

Thư viện của Viện đã thiết thực và trực tiếp phục vụ cho hoạt động đào tạo sau đại học. Phòng Đào tạo sau Đại học và Phòng Thông tin - Tư liệu - Thư viện đã có các phiên làm việc, trao đổi với nhau xung quanh những chủ đề mà thầy và trò của cơ sở

đào tạo quan tâm. Mặt khác, hoạt động đào tạo của Viện cũng không dừng lại ở vấn đề đào tạo sau đại học mà còn được triển khai trong lĩnh vực đào tạo lại cán bộ. Trong hai năm qua, đã có 8 cán bộ - kể cả hợp đồng tạm tuyển đã được khuyến khích theo học các khoá chuyển đổi ngành hoặc đào tạo chính quy mới đối với chuyên ngành Xã hội học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngân sách đào tạo, đào tạo lại cán bộ đã được Viện sử dụng có hiệu quả và đang thể hiện sự đầu tư đúng hướng.

Hiện nay, định hướng đào tạo cán bộ của Viện Xã hội học đang được triển khai theo tinh thần của bản Quy hoạch về đào tạo, đào tạo lại công chức viên chức đến sau năm 2000 do Thủ trưởng cơ quan và Phòng quản lý đào tạo soạn thảo và bảo vệ trước Giám đốc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia.

Mới đây, trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo sau đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cũng như xuất phát từ yêu cầu của cơ sở, Viện Xã hội học đã triển khai kỳ thi tuyển sau đại học năm 1997 vào những ngày cuối tháng 10/1997. Có tới 50 thí sinh đã đăng ký dự tuyển và 41 anh chị em cán bộ trong và ngoài Viện đã tham gia thi tuyển vào 20 chỉ tiêu cao học và 6 chỉ tiêu nghiên cứu sinh.

Phòng Đào tạo đã chủ động tổ chức cho các thí sinh dự tuyển ôn tập và bổ túc kiến thức theo đúng tinh thần của Quy chế đào tạo sau Đại học do Nhà nước ban hành. Các thí sinh dự tuyển đã tham dự kỳ thi tuyển với sự nỗ lực tối đa của cơ sở đào tạo trên các phương diện cơ sở vật chất, các điều kiện về thông tin khoa học, kiến thức bổ trợ, v.v... Có thể nói, kỳ thi tuyển 1997 đã đạt được kết quả bước đầu đáng phấn khởi.

Tính chung trên bình diện điểm chuẩn, tuyệt đại đa số các thí sinh đã cho thấy sự chuẩn bị khá công phu và các bài thi hầu hết đạt điểm cao.

Trong buổi họp mặt thân mật với các học viên tham gia các lớp Cao học 1, 2, 3 và các Nghiên cứu sinh dự tuyển, Viện trưởng Viện Xã hội học - Thủ trưởng cơ sở đào tạo sau Đại học của Viện - sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của học viên và các thí sinh dự tuyển, đã đặc biệt nhấn mạnh đến chất lượng đào tạo phải là hướng phấn đấu chính của học viên cũng như cán bộ giảng dạy và cán bộ tổ chức đào tạo. Thủ trưởng cơ sở đào tạo cũng khuyến cáo về việc sắp tới đây phải cố gắng hạn chế ở mức thấp nhất những đóng góp của học viên, tất cả mọi sự đóng góp phải phù hợp với chế độ đã quy định của Bộ, tuyệt đối không huy động thêm bất cứ một khoản nào, công khai hóa mọi khoản thu và chi do học viên đóng góp cũng như từ ngân sách cấp phát. Bằng những cố gắng đó, phải tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học của Viện Xã hội học với sự phấn đấu mạnh mẽ của học viên và giảng viên cũng như cán bộ tổ chức.

Những thành tựu khiêm tốn, bước đầu trong đào tạo cán bộ nói chung và đào tạo sau đại học nói riêng của Viện Xã hội học đã và đang khẳng định hướng đi tới và sự phát triển đúng hướng của tập thể cán bộ khoa học Viện Xã hội học.

PHÒNG ĐÀO TẠO VIỆN XÃ HỘI HỌC